



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
เพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่างในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครรับย้าย/รับโอนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
คัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

กำหนดพิจารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ทุกตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖  
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตามเวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ระดับ	เวลา	สถานที่สอบ
๑	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	ห้องประชุม ชั้น ๓
๒	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
๓	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

๓. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดปัตตานี <https://ptn.moph.go.th/ptn/ข่าวสารประชาสัมพันธ์>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน  
ให้ดำรงตำแหน่งว่างภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี**

**๑. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายวันมาฮาเดร์ อาแด้	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๒	นายอดิพันธ์ บากอสิติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๓	นางสาวฮุสนียะห์ วาเต๊ะ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	
๔	นางสาวพัชยา ทองบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	

**๒. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวชญญา มุกดาร์ตัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๒	นางสาวศุภัทธานิษฐ์ สว่างเย็น	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
๓	นายสุลัยมาน นูรุลอามีน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	

๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวนายะห์ โขมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๒	นางสาวมาติฮะห์ มะแซ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๓	นางสาวนุรไอนี สะมะแอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๔	นางสาวฆอร์ชานะ หะยีแวแดง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๕	นายแสนดี บุรพเกียรติร์กษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๖	นางสาวฮัสนีดา มะดีเยาะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๗	นางสาวซูไรดา บากะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	
๘	นายสะอูดี มะมิง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๙	นางสาวธยาดา ประดิษฐ์กุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๐	นางสาวฮุสนา มะชา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๑	นางดวงตา ยามิง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๒	นางสาวสุภาภรณ์ แผ่นคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๓	นางสาวซุ้ยบะฮ์ ตือราแม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๔	นางสาวนุรีดา บือราเฮง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
๑๕	นางสาวนุร์ฮูดา สาเมาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๖	นางสาวฐิติวดี อร่ามรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๑๗	นางสาวพาอิชะห์ สาแม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๘	นางสาวซูโนนะห์ บากา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๙	นางเตือนใจ แดงวรวิทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๐	นางสาวฮานีฟา นิเต็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๑	นางสาวนุรฮัยนี หะยีอาซา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๒	นางสาวนุรีดา บือราเฮง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย
๒๓	นางสาวนาดียะ สะเมาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๔	นางสาวณัศรีน บินอุเซ็ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๒๕	นางสาวขวัญจิรา ปัตติศานต์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๒๖	นางสาวซฮียะ กาซอ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	